
รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 9/2567 

ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

........................................................................................................... 

ผู้ร่วมประชุม 
1.ดร.จิตรกร เผด็จศึก         ประธาน  
2.นางอาภรณ์  วชัระ        รองประธาน 
3.นายอาทร  ผดุงเจริญ        รองประธาน 
4.นายสุรัตน์  จรกรรณ        รองประธาน 
5.นายยทุธนา มาตเจือ        รองประธาน 
6.นางสาวปาลาวดี  เน่ืองจ านงค ์       รองประธาน 
7.นายวิชาญ  สัจจาพิทกัษก์ุล       รองประธาน 
8.นายวสันต ์ ศิรินภารัตน์        รองประธาน 
9.นายพงศธ์ร เผ่าบรรจง        รองประธาน 
10.โชติอนนัต ์ปินถานนัต ์       รองประธาน 
11.นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ       รองประธาน 
12.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม       เลขาธิการ 
13.นายมงคล  ด ารงคสุ์ทธิพงศ ์       รองเลขาธิการ 
14.นายธานินทร์  เสริมศกัด์ิศศิธร       เหรัญญิก 
15.นางพรภิรมย ์ ศิริปุณย ์       นายทะเบียน 
16.นายธนเดช  จดัพิทยานุภาพ       กรรมการ 
17.นางสุนีย ์ แกว้เมือเพชร       กรรมการ  
18.นายอาทร  เสริมศกัด์ิศศิธร       กรรมการ 
19.นางภคัชญัญา  ศรีชวนะ       กรรมการ 
20.นายมนตรี  ตุม้ใจตอ้ง        กรรมการ 
21.นางเยาวนุช กวา้งสุขสถิต       กรรมการ 
22.นายทนงศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู       กรรมการ 
23.นายเดชาธร  เดชาไพศาลกิต       กรรมการ 

  24.นางสาวชนากานต ์ สิงห์สมุทร      เลขาธิการ YEC 
  25.นางนพวรรณ  วรรณกายนต ์       สมาชิก 
   26.นางสาวปาริสา  ดุสิตนานนท ์            สมาชิก 



ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- กิจกรรมร่วมกับภาคอื่นๆ 

 29 ตุลาคม 2567 เวลา 9.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึกประธานหอการคา้ฯ นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วม

ประชุม คณะกรรมการบริษทั ประชารัฐรักสามคัคีฉะเชิงเทรา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากดั ณ ห้องประชุมส านกังานพฒันา

ขุมชนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 29 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสมควร ศรีชยั ประชาสัมพนัธ์หอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน

การประกวดออกแบบโลโกสั้ญลกัษณ์งานนมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลาง

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 29 ตุลาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการหอการคา้ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจดั

งาน โครงการเดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกนัอมัพาต คร้ังที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพระ

ยาศรีสุนทร (นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

29 ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสุนีย ์แกว้เมืองเพชร กรรมการหอการคา้ นายอาทร เสริมศกัด์ิ
ศศธร ประธาน YEC ร่วมประชุม การจดักิจกรรมเวทีกลางส่วนราชการฯ ภายในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงาน

ประจ าปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น ๑ ศาลากลาง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 30 ตุลาคม 2567 นายยทุธนา มาตเจือประธานโครงการ และทีมงาน  Zero Co2 ออกไปเชิญชวน ประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมว่ิง เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Run  Chachoengsao 2024 คร้ังที่ 3 เวลา 09.00 น.พบหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
โรงไฟฟ้าบางปะกง   เวลา 10.30 น.พบคุณนริศ บุญลิขิต บริษทั ดัก๊คิง จ ากดั 

 หอการค้าไทยและ หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเจ้าภาพส่วนพระอภิธรรมศพ ดร.วฒันา รัตนวงศ์ 

ประธานกิตติมศกัด์ิหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในวนัองัคารที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 19.00 น. ณ วดัผาณิตาราม (ศาลา
เอนกประสงค)์ ต.บางกรูด อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  

     31 ตุลาคม 2567 นายยทุธนา มาตเจือ ประธานโครงการ และทีมงาน Zero Co2 ออกไปเชิญชวน ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมว่ิง เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Run  Chachoengsao 2024 คร้ังที่ 3เวลา 08.00-12.00 น เปิดบูธ รับสมคัรกิจกรรม

ว่ิง Zero Co2  ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี  ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ ประธานโครงการฯ และทีมงาน Zero Co2 ออกไปเชิญ
ชวน ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมว่ิง เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Run Chachoengsao 2024 คร้ังที่ 3 ในงาน เดิน ว่ิง ป่ัน ป้องกนั
อมัพาต คร้ังที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนม



พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าวดัโสธรวราราม วรวิหาร 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.30 น นายยทุธนา มาตเจือ ประธานโครงการ Zero Co2 นายทนงศกัด์ิทรัพย ์เฟ่ืองฟู 
ทีมงาน Zero Co2 ออกไปเชิญชวน ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมว่ิง เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Run Chachoengsao 2024 คร้ัง
ที่ 3  ณ บริษทั ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:00 - 17:00 น. นางสาวชนากานต ์สิงห์สมุทร เลขาธิการYEC ร่วมประชุมประธาน
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ YEC  ทัว่ประเทศ คร้ังที่ 5/2567 ผ่านระบบ video conference (google meet) 

13 พฤศจิกายน 2567  เวลา 13.00-15.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการคา้
ไทย คร้ังที่ 8/2567 ณ ประชุมผ่านระบบ Conference Call ทาง Google Meet 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาหอการคา้ทัว่ประเทศ คร้ังที่ 42 ณ สวนนงนุช จงัหวดัชลบุรี ระหว่าง 
วนัที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 ณ NICE HALL สวนนงนุช จงัหวดัชลบุรี ภายใต ้THWME สัมมนาฯ “สร้างไทยให้เติบโต 
สู่อนาคตที่ย ัง่ยืน Connect for Growth : Innovating for a Sustainable Future” หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรางวัล
หอการค้ายอดเยี่ยม และ รางวัลผู้ว่าส าเภาทอง ประจ าปี 2567 

22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมน าสินคา้ของดีของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประเภทขนมของฝาก 500 เสิร์ฟ 5 รายการ 1.ขนมเป๊ียะตงัเซ่งจัว๊ 2.ขนมชิฟฟ่อนบา้นอุ๋ม 3.ขนมปูกะเอ 4.กระยาสารทร้าริน    
5.หมี่กรอบยา่พลู มาร่วมออกบูธ ในงานสัมมนาหอการคา้ทัว่ประเทศ คร้ังที่ 42  ณ NICE HALL สวนนงนุช จงัหวดัชลบุรี 
 25 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น นายยุทธนา มาตเจือ ประธานโครงการ Zero Co2 นายทนงศกัด์ิทรัพย ์เฟ่ืองฟู 
ทีมงานบริหาร Zero Co2 ออกไปเชิญชวน ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมว่ิง เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม Zero Co2 Run Chachoengsao 2024 
คร้ังที่ 3  ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ซิต้ี  
 

- กิจกรรมร่วมกับภาครัฐ 
2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมท าบุญ 2,000 บาท ทอดกฐินสามคัคีเพื่อ

สมทบทุนบูรณะเมรุ - กุฏิ ของวดัหนองปรือ (หลวงพ่อสุทธา) ณ วดัหนองปรือ (หลวงพ่อสุทธา ต.เขาหินซ้อน อ.พนม
สารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก และคณะกรรมการ ร่วมกิจกรรม โครงการเดิน ว่ิง ป่ัน 
ป้องกนัอมัพาต คร้ังที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ขนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวดัฉะเชิงเทรา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าวดัโสธรวราราม 
วรวิหาร จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

4-5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 8.30-16.30 น. นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจประเมินตามระบบ
ควบคุมคุณภาพสินคา้ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย "มะพร้าวน ้ าหอมบางคลา้" รอบที่ 2 ณ สวนมะพร้าวน ้ าหอมของ
ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



4 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.30 น ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าและนายทนงศักด์ิ ทรัพย์เฟ่ืองฟู
กรรมการหอการคา้ เขา้พบผูอ้  านวยการวิทยาลยัสารพดัช่าง พูดคุยเร่ืองการท าอาหารกล่องแจกนักเรียนวนัแห่บกงาน
นมสัการหลวงพ่อพุทธโสธร จ านวน 2,000 กล่อง  

5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ร่วมแถลงข่าวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงาน
ประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2567 ณ ศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน ้าแม่น ้าบางปะกง วดัโสธรวราราม วรวิหาร 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

6 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และ ดร.นาฎฤดี จิตร
รังสรรค์  รองประธานหอการคา้  เขา้ร่วมการประชุมกบั Dr.Li Renliang  ผูแ้ทนเมืองฉางโจว  พร้อมดว้ยผูแ้ทน อบจ.
ฉะเชิงเทรา  ผูแ้ทนมหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ และคณะอาจารยจ์าก NIDA หารือเร่ืองแนวทางการท า MOU เพื่อ
เป็นเมืองพี่เมืองน้อง หรือ Sister City ระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา กบัเมืองฉางโจว   โดยจะมีการท าความร่วมมือ เพื่อ
พฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรม การท่องเที่ยว การลงทุน และอื่นๆ ต่อไป ณ สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 148 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ รองประธานหอการคา้ฯ นางสาวชนา
กานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมคณะท างานด้านการตลาดระดับจังหวดั คร้ังที่ 6/2567 ณ ห้องประชุม
นนทรี ชั้น 1 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. นายณฐฤทธ์ิ หนุนพระเดช รองประธานYEC ร่วมประชุมบูรณาการการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวศรุตยา แกว้เมืองเพชร  รองประธาน YEC ร่วมประชุมเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมงานเดินแบบผา้ไทยการกุศล (ผา้ไทย ใส่ให้สนุก) ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและ งาน
ประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2567  ณ ห้องเจา้เสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  

8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมท าบุญ 2,000 บาท การถวายผ้ากฐิน
พระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจ าปี 2567 ณ วดัปรมยัยิกาวาส  ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯร่วมพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 
ณ วดัโสธรวราราม วรวิหาร ประจ าปี 2567 ณ พระอุโบสถวดัโสธรวราราม วรวิหาร 

10 พฤศจิกายน 2567  เวลา 6.00 - 9.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้ฯ ร่วมมอบถว้ยรางวลั กิจกรรม
งานเดิน ว่ิง มินิมาราธอนคนบางน ้าเปร้ียว ไม่ทิ้งกนั คร้ังที่ 3  ณ วดัโพรงอากาศ อ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10 พฤศจิกายน 2567  เวลา 06.00 -09.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายยทุธนา มาตเจือ ประธานโครงการ 
Zero CO2 นายทนงศกัด์ิทรัพย ์ เฟ่ืองฟูกรรมการหอการคา้ ร่วมกิจกรรมงานเดิน ว่ิง มินิมาราธอนคนบางน ้าเปร้ียว ไม่ทิ้ง
กัน คร้ังที่  3 และทีมงาน Zero Co2 ออกไปเชิญชวน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ว่ิง เ พ่ือ ส่ิงแวดล้อม Zero Co2 
Run  Chachoengsao 2024 คร้ังที่ 3 ณ วดัโพรงอากาศ อ าเภอบางน ้าเปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 



10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16.00 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเป็นในพิธีมอบถว้ยรางวลัพระราชทาน ณ 
เต็นทพ์ิธีริมแม่น ้าบางปะกง (หนา้ร้านโกลเดน้ เพลซ ส านกัทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา) 

11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30 น. นายทนงศกัด์ิ ทรัพยเ์ฟ่ืองฟู กรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติภัยจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) คร้ังที่ 7/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30 - 10.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัค่าจา้ง
แรงงานผูต้อ้งขงั เพื่อให้เป็นไปดว้ยความเที่ยงธรรม ณ ผ่านระบบ google meet https://meet.google.com/hov-xfxy-vea 

11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.50 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ "ธัมมจกักปัปวตั
ตนสูตร" และพิธีพุทธาภิเษกวตัถุมงคล หลวงพ่อโสธร งานกลางเดือน 12 ณ พระอุโบสถวดัโสธรวราราม วรวิหาร ต าบล
หนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

11 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมเจริญพระพุทธมนตแ์ละเจริญจิตตภาวนา
ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กราคม 
2567 ณ อาคารอเนกประสงคพ์ระธรรมมงัคลาจารย ์วดัโสธรวราคาม วรวิหาร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 4.19 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมพิธีบวงสรวง  เวลา 07.29 น ขอเชิญพิธีเปิด 
งานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2567 ณ บริเวณปะร าพิธีวดัโสธรวราพิธีวดัโสธรรว
ราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00-10.00 น. ดร. จิตกร เผด็จศึกประธานหอการคา้ฯ และคณะกรรมการ ร่วมแจก
ข้าวกล่องจ านวน 2,000 กล่อง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ที่ร่วมพิธีขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก ในงาน
นมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจังหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2567 ณ บริเวณปะร าพิธี วดัโสธรวราราม วรวิหาร 
(ศาลาชายน ้า) หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนขา้ว 2,000 กล่อง 

13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น. ดร. จิตกร เผด็จศึกประธานหอการคา้ฯ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ประจ าเขต 2 คร้ังที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านกังานคลงัเขต 2 จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมพิธีเปิดงานการจดักิจกรรมเวทีกลางของ
ส่วนราชการ ภายในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ.2567 ณ เวทีกลางของส่วน
ราชการ บริเวณสนามหนา้ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 6.30 น. ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมพิธีเปิดงานขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน ้ า 
ณ บริเวณศาลาอญัเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น ้าบางปะกง 

14 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางพวงทอง  ร่วมประชุมเสนอแนวคิดในการก าหนดรูปแบบ
ทางเลือกการพฒันาโครงการเบื้องตน้ (กลุ่มยอ่ย คร้ังที่ 1) โครงการจา้งวิศวกรที่ปรึกษาส ารวจและออกแบบปรับปรุงและ
แกไ้ขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย บ.เขาหินซ้อน – กบินทร์บุรี ตอน บ.เขาหินซ้อน – บ.ลาดตะเคียน 



ณ ศาลา 80 พรรษาศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 

15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้ า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19.30 น. นายอาทร เสริมศักด์ิศศิธร ประธาน YEC  ร่วมพิธีเปิดงาน "ลอยกระทง 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567" ณ ลานมยรุา หนา้โรงพยาบาลพุทธโสธร ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9:30 น. นายทนงศ์ศกัด์ิ  ทรัพยเ์ฟืองฟู กรรมการ ร่วมประชุมคณะท างานขบัเคลื่อน
นโยบายและแผนการพฒันาที่อยู่อาศยั และบวร บูรณาการบทบาทเก้ือหนุนกลุ่มเปราะบางเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิต
อยา่งยัง่ยืน จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์
และพฒันาเมืองเก่าฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น.  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ร่วมเป็นเจา้ภาพ จดัประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 5/2567 ณ ห้อง
ประชุมอาคารหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 9.30 - 12.00 น.  นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน ร่วมประชุมคณะท างาน
ขบัเคลื่อนพืชสมุนไพรจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเจา้เสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น.ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน  ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคา
ทรัพยจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา ณ ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมงานเดินแบบผา้ไทยการ
กุศล (ผา้ไทยใส่ให้สนุก) ณ เวทีการส่วนราชการฯ บริเวณลานหน้าศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ขา้งสนามฟุตซอล) ต.
หนา้เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา สนบัสนุนเงินจ านวน 5,000 บาท) 

22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 - 21.00 น. นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ รองประธาน ร่วมเป็นกรรมการตดัสินกนั
ประกวด “ต าป่า ลีลา รสเด็ด” ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจังหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 ณ 
บริเวณเวทีกลางของส่วนราชการภายในงานนมสัการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2567 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

22 พฤศจิกายน 2467 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายพงษ์ศัก ด์ิ  เสริมศัก ด์ิศศิธร รองประธาน ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการพฒันาการเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอ้ย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

25 พฤศจิกายน 2567  เวลา 09.00 น. หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอ้นรับ ผูว่้าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นางปิติ รักพานิชมณี ณ จวนผูว่้าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา  (หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสนบัสนุน ขา้วตม้ไก่ 200 ถว้ย จ านวนเงิน 6,000 บาท) 



-  กิจกรรมอื่นๆ 

5 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดโรงแรมทีวินเทจ เขา้พบ ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน
หอการค้า และนายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการคา้ฯ เพ่ือแนะน าตวัและแนะน าโรงแรม ณ ส านักงานหอการคา้
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.00 น.  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราสนับสนุน 5,000 บาท ร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลเช่ือมความสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 15 ณ 
สนาม โลตสั วลัเล่ย ์กอลฟ์ รีสอร์ท อ.บางน ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

3.1 การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดริ้ว และภูมิภาค 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน)  กล่าวว่าการจดังานแสดงสินคา้ของดีเมืองแปดร้ิว และภูมิภาค เพื่อ 
พฒันาศกัยภาพ การคา้ การลงทุนเพื่อส่งเสริมการพฒันาสินคา้แปรรูป และสินคา้การเกษตร เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจฐาน
ราก เพื่อประชาสัมพนัธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดั เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะก าลงัฟ้ืนตวั แต่การฟ้ืนตวัเป็นไปอย่างช้าๆ 
หน่ึงในแนวทางกระตุ้นการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ คือ ภาคการท่องเที่ยว และการกระตุ้นการใช้จ่ายเพ่ือการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ประเทศไทย มี SOFT POWER รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริม SOFT POWER มิติดา้นเศรษฐกิจ งานน้ีจะ
ผลักดันให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวดัด้วย SOFT POWER  มิติด้านวฒันธรรมและการท่องเที่ยว งานน้ี จะ
น าเสนอ SOFT POWER ที่เป็นวฒันธรรม ศิลปะ   การแสดง มาสร้างสีสันในงาน กระตุน้การท่องเที่ยวงานน้ี  จะเป็น
หน่ึงผลงานที่สร้างสรรคแ์ละเป็นรูปแบบของหอการคา้จงัหวดั นอกจากจะแสดงศกัยภาพในการช่วยเหลือประชาชนให้
ไดซ้ื้อสินคา้และบริการที่ไม่เกินก าลงัซ้ือ ยงักระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถิ่น การใช้นโยบายส่งเสริมพลงัเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ด้วยการใช้พลัง SOFT POWER ถือเป็นการน าทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วฒันธรรม 
ตลอดจนผลงาน อาทิ ศิลปะ หัตถกรรม รวมถึงภาพยนตร์และนกัแสดง ซ่ึงถือเป็นสาขาหน่ึงของ SOFT POWER มาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  งานจัดงานแสดงสินค้า ในรูปแบบ Roadshow น้ี จะช่วยกระตุ้น



เศรษฐกิจ รวมถึงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม การทูตทางเศรษฐกิจ การสร้างเครือข่ายและการ
เสริมสร้างช่ือเสียง สามารถน าไปสู่การเติบโตและการพฒันาของจังหวดัที่เก่ียวขอ้ง ในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมความ
ร่วมมือและความเขา้ใจของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่อีกดว้ย งานในคร้ังน้ีน่าจะมีการจดัในปีหน้า จะมีการด าเนินการขอใช้
พ้ืนที่ตรงสนามยิงปืน ในอนาคตทางทหารจะมีการคืนพ้ืนที่ให้กบัทางกรมธนารักษ์ พ้ืนที่น้ีจะไดเ้ป็นพ้ืนที่จดังานของ
ภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนของการขอพ้ืนที่ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผูว่้าราชการจงัหวดั และ
พาณิชยจ์งัหวดั คาดว่าจะขอใชพ้ื้นที่ไดภ้ายในปี 2568 และจะมีการผลกัดนัให้เกิดการจดังานจ าหน่ายสินคา้ขึ้นทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

32 การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อส่ิงแวดล้อม “Zero Co2 Chachachesao Run 2024” คร้ังที่ 3 

นายยทุธนา มาตเจือ (รองประธานหอการคา้) ประธานจดังาน กล่าวว่าการจดักิจกรรมว่ิงเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม  

Zero Co2 Chachoengsao Run 2024 คร้ังที่ 3  จุดประสงคข์องกิจกรรมว่ิงที่ทางหอการคา้ไดม้ีการจดัท าขึ้นมาตั้งแต่เร่ิมตน้ 
อยากให้จงัหวดัฉะเชิงเทรา รณรงค์เร่ืองของมลภาวะ เลยมีการจดังานว่ิงขึ้นมาภายในจงัหวดั ก าหนดจดังานระหว่างวนั

เสาร์ที่ 21 และ อาทิตยท์ี่ 22 ธนัวาคม 2567 ณ สถานที่จดังาน สนามยิงปืน ช.พนั2 หลงัมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

ผูท้ี่สนใจสามารถดูขอ้มูล และสมคัรไดท้ี่ เพจ Zero CO2 Chachoengsao ซ่ึงจะมีรายละเอียดงานว่ิง ระยะว่ิง ถว้ยและเงิน
รางวลั  เน่ืองจากปีน้ีน้ีมีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก  เน่ืองจากมีการเพ่ิมระยะการว่ิง 21 กิโล  เบื้องต้นมีผูส้มัคร 

ประมาณ 1,500 คน และมียอดเขา้ถึงเพจ Zero CO2 Chachoengsao  จ านวนแสนกว่าคน  ถือว่าผลตอบดีขึ้นเร่ือยๆ ปีน้ีเรา
ไดรั้บการสนบัสนุนเพ่ิมขึ้น หลายบริษทั ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม  ปีนีมีประชาสัมพนัธ์กิจกรรม โดยโลโก้ การจดักิ

จรรม ปีน้ี ไดจ้ากการจดัประกวดออกแบบของนกัเรียนนักศึกษา ซ่ึงผูข้นะจะไดรั้บรางวลั 10,000 บาท ซ่ึงในขณะน้ี ได้

จดักิจกรรมและประกาศผลเสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 การจัดงาน "บ้านขจรจิต Music Craft Camp" ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชม 

นางสาวปคุณา บุญก่อเก้ือ (รองประธานหอการคา้) กล่าวว่า การจดังาน บา้นขจรจิต Music Craft Camp  
ฟินไปพร้อมกนักบับรรยากาศ นัง่ชิว นอนกางเตน้ท ์ กินอาหารในชุมชน ถ่ายรูปและฟังเพลง ดูศิลปินโปรด คร้ังแรก ริม
แม่น ้าบางปะกง ในวนัอาทิตยท์ี่ 14 ธนัวาคม 2567 บา้นขจรจิต ต าบลคลองบา้นโพธ์ิ  อ าเภอบา้นโพธ์ิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา   
ซ้ือบตัรบา้นขจรจิต  Music Craft Camp โต๊ะละ 5,000 หรือ 6,000 บาท นัง่ได ้5 ท่าน  มีคูปองอาหารให้ 4 ใบสามารถแลก
ซ้ืออาหารในงานไดทุ้กบูธ  รายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบา้นโพธ์ิ จดังาน 
กิจกรรม บา้นขจรจิต Music Craft Camp อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา  

นายยทุธนา มาตเจือ  (รองประธานหอการคา้) กล่าวว่า การจัดงาน บา้นขจรจิต Music Craft Camp ภายในงานจะ
เป็นการจดัคอนเสิร์ตในวนัเสาร์ที่ 14 ธันวาดม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นไป ณ บา้นขจรจิต อ.บา้นโพธ์ิ  จ.ฉะเชิงเทรา 
ศิลปิน พล-พลพล, ตอง-ภคัรมยั, มอส-ปฏิภาณ และวงพวกกญั บรรยากาศริมแม่น ้าบางปะกง เป้าหมาย จ านวน 120 โต๊ะ 



ขณะน้ีจ าหน่ายแลว้ 80 โต๊ะ ขอความร่วมมือสมาชิกและกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ช่วยประชาสัมพนัธ์และ
เชิญชวนซ้ือโต๊ะ ร่วมงานบา้นขจรจิต Music Craft Camp ภายในงานจะน าสินคา้ของชุมชม มาจ าหน่ายโดยแบ่งเป็นสินคา้
ผูป้ระกอบการ 15 ราย และสินคา้ประเภทอาหาร จ านวน 20 ราย ผูท้ี่ซ้ือโต๊ะสามารถน าหางบตัรเขา้แลกซ้ือสินคา้ภายใน
งานได ้สินคา้ที่น ามาขายในงาน และเบียร์จะเป็นของวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด  เพื่อเป็นการส่งเสริมสินคา้ วิสาหกิจชุมชน 
และเพื่อเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจในชุมชน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 การด าเนินโครงการศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ ส.ป.จ.ฉช. 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธานหอการคา้) กล่าวว่า การด าเนินโครงการศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เกษตร 
ปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา พ้ืนที่ ส.ป.ก.จ.ฉช. ไดเ้ร่ิมโครงการมาหลายปียงัไม่ประสบความส าเร็จ เพราะหน่วยราชการมี

การโยกยา้ยตามวาระ มีความคิดไม่เหมือนกนั ตรงที่ว่า ท าเพ่ืออะไร ไดป้ระโยชน์อยา่งไร ท าเพ่ือใคร ท่าน ผอ. สปก.ท่าน

น้ี มีความคิดเห็นเหมือนกนั ว่าส่ิงที่จะท า ท าเพ่ือพ่อคา้แม่คา้ จะไดม้ีอาชีพ จะไดม้ีรายได ้ไดป้ระโยชน์กบัส่วนรวม  ท่าน
เข้าใจในส่ิงที่จะหอการค้าก าลังจะท า ท่านให้เราด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจความคิดเห็นท าประชาพิจารณ์ ของ

ประชาชนในบริเวณรอบๆ และท่านผอ. ไดน้ าเร่ืองเขา้ประชุม ที่ประชุมเห็นดว้ย  ทางหอการคา้ไดพ้ื้นที่ ส.ป.ก. จดัท า
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในอนาคตจะมีการเขา้ไปท าสัญญา เพ่ือขอเช่าใชพ้ื้นที่ แต่ในส่วนน้ี

พ้ืนที่ประมาณ 3 งานกว่าๆ พ้ืนที่ส่วนน้ีจะตอ้งเช่า แต่การเช่าจะเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือประเมิณว่าผลตอบรับประสบ

ความส าเร็จมากนอ้ยแค่ไหน หลงัจาก 3 ปี จะไดใ้ชพ้ื้นที่ 25 ปี ในการใชพ้ื้นที่ แต่จะตอ้งเสียค่าเช่า โครงการน้ีจะเรียกว่า 
“ซุปเปอร์มาเก็ตเกษตรกร เป็นสินคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา” เราตอ้งการน าสินคา้มาโชวแ์ละจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยั 

ซ่ึงจะตอบโจทย์ในส่วนของ สินค้าเกษตรปลอดภยัของชุมชนที่ทางหอการคา้ไปส่งเสริมไว้ จึงอยากขอมติที่ประชุม 

มอบหมายให้ผม เป็นผูด้  าเนินการท าสัญญาเช่าพ้ืนที่ ส.ป.ก.จ.ฉช. จะมีการนดัท าสัญญาการเช่าที่ดิน  ในเดือนพฤศจิกายน 
2567 ตอนน้ีอยูใ่นขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ท าสัญญาเช่า สัญญาเช่าเป็นรายปี ปีละ 107,670.00 บาท เดือนละ 8,973.00

บาท  ตลาดจะเปิด 24 ชัว่โมง จ าหน่ายของสดและสินคา้เกษตรปลอดภยัสูง จ านวนร้านคา้ประมาณ 50 ร้านคา้ หมุนเวียน
เวียนกนั เช้า-เยน็ มีพ้ืนที่ในการจดักิจกรรมประจ าเดือน เช่น มินิคอนเสิร์ต ทางหอการค้าจะร่วมส่งเสริมการตลาด เพื่อ 

เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ให้ดีขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4. เร่ืองเพื่อพิจารณา 

4.1 การร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2567 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ กล่าวว่า การจดังานนมสัการหลวงพ่อโสธธรและงานประจ าปีจงัหวดั 



ฉะเชิงเทราปี 2567  ในปีน้ีจะมีการจดังาน ระหว่างวนัที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2567 ทางหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น

จ านวน 13 คืน ไดพ้ื้นที่ ที่เดิม  เท่าเดิม  โดยมีคุณพงษ์ศักด์ิ  เสริมศกัด์ิศศิธร รองประธาน เป็นผูด้  าเนินการเร่ืองพ้ืนที่
เหมือนทุกปี เน่ืองจากระยะเวลาดงักล่าว ตรงกบังานงานสัมมนาทัว่ ประเทศ การแข่งขนัเจ็ทสกี การแข่งขนัเรือหางยาว   

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่า จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดข้อความอนุเคราะห์ขา้วกล่องหอการคา้ 2,000 

กล่อง เพื่อไปแจกเด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่การเดินขบวนแห่บก ในวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ทางหอการคา้จะขอ
สนับสนุนจาก วิทยาลยัอาชีวศึกษา และวิทยาลยัสารพดัช่างในการจดัท าขา้วกล่องให้ ทางหอการค้าจะเป็นผูด้  าเนินการ

จดัซ้ือ ขา้ว เน้ือไก่ และอุปกรณ์ เคร่ืองปรุง การประกอบอาหารไปให้ทางวิทยาลยั  

มติที่ประชุม รับทราบ 

42 การส ารวจความต้องการเพื่อจัดท าผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ขอ้เสนอการปรับเปลี่ยนผงัการใช้ 
ประโยชน์ที่ดิน ผงัอ าเภอเมือง  การเปลี่ยนสีของพ้ืนที่เป็นไปไดย้ากแต่จะมีการปรับเปลี่ยนขอ้จ ากดัต่างๆ ให้สามารถ

ก่อสร้างไดโ้ดยค านึงถึงการไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญั  ขอ้เสนอปรับเปลี่ยนผงัเมือง 

1.พ้ืนที่ชายฝ่ังแม่น ้าบางปะกง ขอเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่สีเหลือง  
  เหตุผล  เพื่อรองรับการขยายตวัในการพฒันาชุมชนเมือง และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือ

การเติมโตทางดา้นเศรษฐกิจ รองรับเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC 
2.ขอแก้ไขกฎท้ายกระทรวง โดยยกเลิกระยะร่นริมฝ่ังชายแม่น ้ า และห้ามสร้างเฉพาะโรงงานประเภท

อุตสาหกรรมหนกั 16 ชนิด อุตสาหกรรมอื่นสามารถด าเนินการได ้
  เหตุผล  เพ่ือรองรับการขยายตวัในการพฒันาชุมชนเมือง และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเขา้มาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ือ

การเติมโตทางดา้นเศรษฐกิจ 
3.ขอแก้ไขพ้ืนที่นอกเขตนิมคมอุตสาหกรรมเดิมให้สามารถขยายกิจการได้ และสามารถเปลี่ยนประเภท

อุตสาหกรรมได ้แต่ตอ้งไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  เหตุผล  เพ่ือรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมเดิม และลดค่าใช้จ่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบ

กิจการอยูเ่ดิม เป็นการส่งเสริมผูป้ระกอบการรายเล็ก (SMEs) ให้เติบโตในพ้ืนที่ตนเอง  
4.ขอเวน้ระยะการสร้างอุตสาหกรรมจากถนน อบจ.ฉช.3014 ดา้นซ้าย 2,000 เมตร และ ดา้นขวา 2,000 เมตร 

ระยะลึก 4,000 เมตร โดยขอปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่สีม่วง 
เหตุผล เพื่อให้เหมาะสมกบัรองรับแรงงานที่จะเขา้มาอยู่ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และช่วยแกไ้ขปัญหาการจราจร 

เน่ืองจากมีสถานีรถไฟ รองรับโครงการการคมนาคม อาทิ ท่าเรือบก  
5.ขอปรับเปลี่ยนแกไ้ขสีเป็นพ้ืนที่ระหว่างแนวคลองหลวงแพ่ง ถึงคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต จากถนน 304 สุวิ

นทวงศ ์5,000 เมตร โดยขอปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่สีเหลือง 



เหตุผล  เพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชนเมือง ต่อการพฒันาพ้ืนที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ EEC ที่ส่งเสริมให้เป็น
เมืองที่อยูอ่าศยัชั้นดี 

6.ขอปรับเปลี่ยนแนวถนนเกษมราษฎรฝ่ังซ้ายมือ จากพ้ืนที่สีเขียวเป็นสีเหลือง 500 เมตร 
เหตุผล  เพ่ือรองรับการขยายตวัของชุมชนเมือง ต่อการพฒันาพ้ืนที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา สู่ EEC ที่ส่งเสริมให้เป็น

เมืองที่อยูอ่าศยัชั้นดี 
7.ขอให้เพ่ิมข้อก าหนดให้ทุกพ้ืนที่สามารถเปิดกิจการร้านอาหารและสถานบันเทิงได้ โดยไม่กระทบกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 
เหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู ่น่าลงทุน ส่งเสริมการเป็นเมืองน่า 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3 แนวทางจัดสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังออกจากงาน 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) กล่าวว่าอยากจะปรึกษาในที่ประชุม เร่ืองสวสัดิการส าหรับเจา้หนา้ที่ 

หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา หลงัออกจากงาน เน่ืองดว้ย นายพรชยั ธรรมจรูญ ต าแหน่งผูจ้ดัการหอการคา้ ท างานมาเป็น
เวลา 30 กว่าปี นางน ้าฝน ชะเอมทอง ท างานมา 20 กว่าปี ตอนน้ีเหลือเวลาท างานอีกประมาณ 8 ปี ซ่ึงอาย ุ60ปี ที่ผ่านมา

สวสัดิการเจา้หน้าที่มีแค่ประกนัสังคม อยากจะเสนอให้มีเงินกองทุนไวใ้ห้เจา้หนา้ที่ ตอนออกจากงาน ถา้ตามกฎหมาย

แรงงาน จะเป็นการค านวณจากเงินเดือนเดือนสุดทา้ย หาร 30 วนั ไดเ้ท่าไหร คูณดว้ย 400 วนั เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 
หรือเราจะคิดคนวนให้แบบไหน เร่ืองน้ีคงตอ้งไปหาขอ้มูลและแนวทางต่อไป ขอเอาเขา้ที่ประชุมกลุ่มยอ่ยก่อน แลว้ค่อย

มาน าเสนอในการประชุมคร้ังต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังต่อไป 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ กล่าวว่าประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังต่อไป จะแจง้ให้ทราบอีก 

คร้ัง ว่าจะประชุมสัญจร หรือประชุมที่ ส านกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองข้อเสนอเข้าสู่ กกร. เพื่อน าเสนอสู่ กรอ.จังหวัดจะเชิงเทรา 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธาน กล่าวว่า น าเสนอผลสรุปประเด็นต่างๆ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจจงัหวดัฉะเชิงเทรา (กรอ.จงัหวดั) คร้ังที่ 6/2567 

เมื่อวนัศุกร์ที่ 13 กนัยายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษศิ์ริพฒัน์ ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

เร่ืองเพื่อติดตามในการประชุมกรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังที่ 6/2567 
 



1. การจัดต้ังสภาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาธิการจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

3. การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายเคเบิลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ถนนต้นแบบ) 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวดัฉะเชิงเทรา , บริษทั โทรคมนาคม แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

4. ส่งเสริมการก าจัดขยะต้ังแต่ต้นทาง สู่ Zero waste Zero landfill 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

5. การแก้ไขปัญหาการปล่อยน ้าเสียลงล าคลองโดยไม่ผ่านการบ าบัด และการแก้ไขสันดอนใต้สะพานคลองแสนภูดาษ  
หน่วยงานที่เกี่ยวของ ……………………………………………………………………………………………………. 

6. การแก้ไขปัญหาการช ารุดเร็วกว่าปกติของถนนเทพราช - คลองสวน 100 ปี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรมทางหลวงชนบท , ทางหลวงชนบทที่ 13 

7. การต้ังงบประมาณจัดอบรมครูเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

8. การต้ังงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

9. การขอยกเว้นการกวดขันแรงงานผิดกฎหมายในหน้าฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

10. การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ บริเวณต าบลคลองเปรง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส านกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

11. การแก้ไขปัญหาการกีดขวางเส้นทางน ้าตามคูคลองที่เกิดจากโครงการวางท่อประปา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคลา้ , ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย
จงัหวดัฉะเชิงเทราและแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 

12. การแก้ไขปัญหาน ้าเค็มรุกล า้จากเขตสมุทรปราการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพระองคไ์ชยานุชิต 

13. การพัฒนาการศึกษาการใช้ AI เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านต่างๆ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ส านกังานเมืองอจัฉริยะจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

14. การพิจารณาการติดต้ังเสาไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Pole 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ……………………………………………………………………………………………………… 



เร่ืองเสนอใหม่เข้าสู่ กรอ.จังหวัด คร้ังที่ 6/2567 
1.โครงการจดัหาและพฒันาแหล่งน ้าดิบเพ่ิมเติมในพ้ืนที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2.โครงการประดบัไฟฟ้าแสงสว่างสะพานขา้มแม่น ้าบางปะกงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน ้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า (2 ล า) 
4.โครงการสร้างท่าเทียบเรือเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางบก บริเวณตลาดบา้นใหม่ 

นายเดชาธร  กรรมการหอการคา้ฯ กล่าวว่า ขอ้เสนอ เขา้สู่กรอ. เร่ืองโครงการเขื่อนกั้นสกดัน ้าเค็มและผนัเป็นน ้ า

จืดฝังท่อส่งน ้ าเพ่ือส่งเสริมผลผลิตสินคา้ทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตวน์ ้ าขณะน้ีอยู่ในชั้นตอนของการหารือกบัทาง

กรมชลประทาน น าเสนอตั้งเขื่อนดินทุกปากคลองเพ่ือไวส้กดัน ้าเค็มและน ้าเน่าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบดัปล่อยลงคลองมา
ยาวนาน 30 ปี    จ านวน  8  เขื่อนดิน และเป็นจุดติดตั้งเคร่ืองผนัน ้าจืดขนาด 24  น้ิว  เพ่ือผนัน ้าจืดมาให้ประชาชนท านา

หน  2  (นาปรัง) จ านวน  2,000  ไร่  ไดเ้ป็นผลส าเร็จในรอบหลายสิบปี 
นายมนตรี ตุม้ใจตอ้ง กรรมการหอการคา้ฯ กล่าวว่า  อยากเสนอ เร่ืองการส่งเสริมการเลี้ยงปลาน ้ าจืด จะมีการ

จดัตั้งสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงสัตวน์ ้าเพ่ือการส่งออก ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายมีตลาดที่ชดัเจน และการประกนัราคา  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายอาทร เสริมศกัด์ิศศิธร ประธานYEC  กล่าวว่า ขอแจง้งานกิจกรรม  กิจกรรมการแข่งขนัเจ็ตสกีชิงถว้ย 

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่วฯ (รัชกาลที่ 10) ระหว่างวนัที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567 ณ สนามแม่น ้าบางปะกง 
หอนาฬิกา จงัหวดัฉะเชิงเทรา การจดัคร้ังน้ี ร่วมจดัโดย ททท. เทศบาล และ YEC ไดม้ีการจกังานแถลงข่าวเป็นคร้ังแรก 

ในรอบ 18 คร้ัง ที่มีการจดั เน่ืองจาก ททท. เห็นว่างานน้ีเป็นงานใหญ่ระดบัจงัหวดั ควรที่จะประชาสัมพนัธ์ ให้รับข่าวสาร

การจดังานโดยทัว่ถึง 
วนัที่ 30-31 ตุลาคม 2567 งานฮาโลวีน ที่สวนสุขภาพสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา  

ใชเ้ป็นสถานที่จดังานฮาโลวีนเมืองแปดร้ิว เป็นปีที่ 2 ติดต่อกนั ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัที่ 30-31 ตุลาคม 2567 โดยทาง เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา ตกแต่งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสาธารณะใจกลางเมืองแปดร้ิว ภายใตธี้มวนัฮาโลวีน ไวใ้ห้

ประชาชนและนกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาสัมผสับรรยากาศความหลอน โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ไดร่้วมกบัภาคีเครือข่าย

ต่างๆ ทั้ง YEC ฉะเชิงเทรา ,สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา,มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ และหน่วยกูภ้ยั
ฉะเชิงเทรา 

วนัที่ 14-15 พ.ย. 2567 ภาคีเครือข่ายจดังานลอยกระทงเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทยส านกังานฉะเชิงเทรา ม.ราชภฏัราชนครินทร์ YEC ฉะเชิงเทรา ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
และ วดัโสธรวรารามวรวิหาร จดักิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ ภายในงานลอยกระทงเมืองฉะเชิงเทรา ณ ริมน ้ าแม่น ้ า

https://www.sanook.com/travel


บางปะกง หนา้ ร.พ.พุทธโสธร โดยความร่วมมือจาก www.sanook.com จดัท าระบบลอยกระทงออนไลน์ และจดัจอภาพ

ขนาดกวา้งกว่า 10 เมตรให้ประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทงเมืองแปดร้ิวประจ าปี 2567 ไดแ้สกน QrCode เพื่อสร้าง
กระทงในรูปแบบที่ตนเองชอบ กดลอยกระทงในฉากหลงัที่เป็นวดัโสธรวรารามวรวิหาร และองค์หลวงพ่อโสธรองค์

ใหญ่ริมแม่น ้ าบางปะกง หลงัจากนั้นกระทงที่ลอยจะขึ้นไปแสดงผลบนจอภาพขนาดใหญ่ริมแม่น ้าบางปะกง โดยมีช่ือ

ของผูล้อยกระทง และค าอธิษฐานโชวบ์นหน้าจอดว้ย และทาง YEC ไดเ้ป็นเจา้หน้าที่ จดังานประกวดหนูน้อยนพมาศ 
และดูแลคดัเลือกร้านคา้ขายกระทงในคร้ังน้ี 

กิจกรรมที่จะมีขึ้น ที่จะจดัต่อเน่ือง กิจกรรม “พายซพั พายคายคั มาบอกฮกัล าน ้าบางปะกง, กิจกรรมอบรมการ 

ประถมพยาบาลเบื้องตน้ 10 อย่าง, กิจกรรม YEC ฉะเชิงเทรา มิตต้ิง คร้ังที่ 2, กิจกรรมถนนคนเดินเด็ก, กิจกรรม 8Riew 
Feel แฟ Coffee&Friends, กิจกรรม คาราวานรถ EV ในปีน้ีทาง YEC หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราได้ท ากิจกรรมไว้

ทั้งหมด 20 กิจกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7.เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ดร.จิตรกร เผด็จศึก (ประธาน) ขอเชิญชวนคณะกรรมการหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ไปร่วมงงานสัมมนา

หอการคา้ทัว่ประเทศ คร้ังที่ 42 ระหว่างวนัที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567  ณ สวนนงนุช พทัยา หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ไดรั้บรางวลัหอการคา้ยอดเย่ียม และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ไดรั้บรางวลั ผูว่้าส าเภาทอง   ขอขอบคุณที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวนัน้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  16.30  น. 

 

 

( นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม  ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 

 นายพรชัย ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางน ้าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ที่หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 

 



 


